

ข่าวสาร 4PW เพื่อ “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”  
4PW คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา: Participatory Public Policy Process based on Wisdom



เกาะติด

# 4PW

ฉบับที่ ๔  
ปี ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ

## วามกรอบเนื้อหา พัฒนาประเด็น เตรียม “ขั้นรูป” วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐



การประชุมในวันนี้  
ถือเป็นกรอบเนื้อหา  
พัฒนาประเด็นที่มีความพร้อม  
ที่จะเตรียมขั้นรูปสู่ร่างระเบียบวาระ  
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑๐ ต่อไป

วันที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการประชุมที่สำคัญ และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นั่นคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ผู้เสนอประเด็นนโยบายเข้าสู่สมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ NHA10 ที่มี **นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร** ประธานอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้กลไก คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน

“การประชุมในวันนี้ ถือเป็นการวางกรอบเนื้อหา พัฒนา ประเด็นที่มีความพร้อมที่จะเตรียมขั้นรูปสู่ร่างระเบียบวาระสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ต่อไป” นพ.ประสิทธิ์ชัย กล่าว

การระดมความคิดเห็นจากผู้เสนอประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียครั้งนี้ มีทั้งสิ้น ๗ ประเด็น โดยผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ ชีวิต ได้ร่วม อภิปรายตามห้องย่อยต่างๆ ประกอบด้วย ๑.การส่งเสริมให้สถาน ประกอบการกิจการด้านอาหารกำหนดเมนูทางเลือกมาตรฐาน ๒.ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ๓.การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อ สุขภาวะและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ๔.การจัดการสภาพ แวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง หรือสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ๕.การบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ๖.นโยบาย การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และ ๗.การจัดการขยะ ▶



นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร  
ประธานอนุกรรมการวิชาการฯ





ผ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธศรี  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

“ความพร้อมในแต่ละประเด็นย่อมขึ้นอยู่กับมิติที่เห็นพ้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งจะทำให้ประเด็นเหล่านั้นพัฒนาจนกลายเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้”

ผ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ย้ำหลักคิดสำคัญ ก่อนชี้แจงกรอบการระดมสมองต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑.แสดงความห่วงใยในเรื่องสุขภาพ ๒.พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดจากนโยบายนั้น ๓.มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอื้อ

ต่อการมีชีวิตสุขภาพที่ดี และ ๔.มุ่งให้ประชาชนมีทางเลือก และสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี

“เราต้องการสนับสนุนในทุกประเด็นที่สามารถพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะได้ พร้อมกับจัดเครื่องมือในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสม และไม่ยึดติดกับช่วงเวลาการทำงาน โดยรูปแบบการทำงานในยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาจะส่งเคราะห์ให้ประเด็นมีความพร้อมสู่การร่างเป็นระเบียบวาระประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป” ผ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ ระบุ

# สช.ถกประเด็นขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มี การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยที่ประชุมได้วางเป้าหมายการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ **แผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)** มุ่งเป้าหมายให้ประเด็นนโยบายสิทธิด้านสุขภาพเกิดการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมผ่านองค์กรยุทธศาสตร์ องค์กรวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายวิชาการ จนส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตามสิทธิ เข้าถึง และได้รับการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ส่วน **แผนระยะสั้น ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐)** จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑.การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการขับเคลื่อนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งบุคลากรด้านสุขภาพทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น

๒.ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในระบอบสุดท้ายของชีวิตและการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย ตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของบุคลากรด้านสุขภาพทุกสังกัดในภาครัฐและเอกชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการ “ลดทอนขั้นตอนการแจ้งตาย” ซึ่งอาจจะประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไม่ต้องมีการชันสูตรศพกรณีผู้ป่วยที่มีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าประสงค์ที่จะตายที่บ้าน

“การตายด้วยโรคร้ายไข้เจ็บคือ การตายตามธรรมชาติ เราควรสนับสนุนองค์ความรู้นี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งญาติและตำรวจที่ต้องรับแจ้งเหตุ” ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) กล่าว

๓.การขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพและสถานการณ์ในระบบสุขภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะวางแผนทางการขับเคลื่อนโดยการพัฒนาประเด็นร่วมที่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง บูรณาการกลไกการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ บนฐานคิดของยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา รวมถึงการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลและสถานการณ์สำคัญ โดยที่ประชุมเห็นว่า **แรงงานต่างด้าว** บางส่วนก็เข้าข่ายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๑ สิงหาคมนี้



**การตายด้วยโรคร้ายไข้เจ็บ คือ การตายตามธรรมชาติ เราควรสนับสนุนองค์ความรู้นี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งญาติและตำรวจที่ต้องรับแจ้งเหตุ**



ผ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  
กสช.๓๓๓๓๔